

Số: /TB-UBND

Quảng Minh, ngày tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận thực hiện nhiệm vụ Kinh tế- Xã hội tháng 03, triển khai nhiệm vụ tháng 04 năm 2024

Căn cứ Thông báo kết luận số 120-KL/ĐU ngày 27/03/2024 của Đảng ủy phường Quảng Minh. Ngày 29/03/2024, đồng chí Trần Văn Hạnh- chủ tịch UBND phường chủ trì Hội nghị giao ban về thực hiện nhiệm vụ Kinh tế- xã hội tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2024. Tham gia hội nghị có các đồng chí trong Thường trực UBND phường; các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ Đài TT, các đồng chí Chủ tịch các tổ chức xã hội phường. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND phường tóm tắt báo cáo kết quả kinh tế- xã hội đạt được trong tháng 03 và các ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường kết luận và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 04 năm 2024 như sau:

#### I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ- XÃ HỘI THÁNG 03 NĂM 2024

Trong tháng 03/2024, UBND phường tiếp tục chỉ đạo sát sao các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đạt được nhiều kết quả nổi bật: Sản xuất Nông nghiệp chỉ đạo Nhân dân chăm sóc lúa vụ Chiêm xuân; tổ chức tiêm phòng được 380 liều cho đàn gia súc gia cầm đảm bảo tình hình dịch bệnh ổn định. Tập trung cao cho công tác xây dựng công trình Trạm y tế phường đến nay đơn vị nhà thầu đã cơ bản hoàn thiện phần thô công trình đang tiến hành hoàn thiện công trình chính và triển khai xây dựng nhà bếp...; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quan tâm chỉ đạo sát sao; Công tác xử lý vi phạm đất đai với tinh thần quyết tâm cao đến thời điểm này ko còn hộ vi phạm theo Chỉ thị số 19. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đã được xử lý, đã giải quyết triệt để. Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội; các hoạt động tuyên truyền trực quan và trên hệ thống truyền thanh được đẩy mạnh; hoàn thiện hồ sơ phân loại đơn vị hành chính xã, phường và đề án vị trí việc làm; công tác phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung triển khai còn gặp khó khăn như: quan tâm rà soát lại việc triển khai gắn biển số nhà, các tuyến đường, ngõ. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo tuy đã giải quyết theo quy định xong vẫn còn tiềm ẩn nhiều nội dung phức tạp kéo dài; việc thu ngân sách gặp nhiều khó khăn. Một số cán bộ, công chức ý thức trách nhiệm chưa cao. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ của một số cán bộ, công chức tại cơ quan còn chưa nghiêm túc, vẫn còn cán bộ đi làm muộn, 1 số cán bộ không đeo

thể công chức trong quá trình thực thi công vụ, các cuộc họp triển khai công việc và báo cáo của bộ phận công chức chuyên môn còn phải đôn đốc nhiều lần.

Những tồn tại trên yêu cầu cán bộ chuyên môn, các đồng chí PCT, Ủy viên ủy ban được giao nhiệm vụ phụ trách cần rút kinh nghiệm và tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới. Chủ tịch UBND phường Quảng Minh tập trung lãnh đạo nhiệm vụ trong tháng 4/2024 như sau:

## **II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ- XÃ HỘI THÁNG 4 NĂM 2024**

### **1. Sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi**

- Kiểm tra thăm đồng đánh giá tình hình phát triển các trà lúa và cây màu chiêm xuân năm 2024; khuyến cáo, tuyên truyền cho người dân đánh chuột hại lúa và hoa màu.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.

*( Nội dung về sản xuất nông nghiệp giao đồng chí Trần Văn Phương- Phó chủ tịch UBND chỉ đạo).*

### **2. Địa chính-xây dựng**

*2.1. Trong công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng: ( Giao đồng chí Huân- Địa chính tham mưu báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND chỉ đạo các nội dung sau):*

Tổ chức họp đồng tháo dỡ công trình nhà lớp học, phòng chức năng cũ tại 2 khu trường Tiểu học gắn với phối hợp với Ban Quản lý dự án, đơn vị nhà thầu thi công các công trình theo quyết định phê duyệt, lựa chọn nhà thầu của Ban quản lý dự án nhà thầu.

Phối hợp với trung tâm quỹ đất tiếp tục thanh toán mộ vô chủ tại dự án Trạm y tế phường ( *hồ sơ đã hoàn thiện xong tại UBND phường*).

Phối hợp với ban quản lý dự án kiểm tra đôn đốc hoàn thành dự án Trạm y tế phường tiếp nhận và đưa vào sử dụng.

Phối hợp với phòng ban của thị xã về giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là dự án khu dân cư Đông Long 4,2 ha đã có kế hoạch của thị xã năm 2024; đôn đốc, phối hợp với phòng Tài chính, Tài nguyên, Trung tâm quỹ đất hoàn thiện thủ tục đánh giá tác động môi trường khu dân cư Khả Lý Thượng đề nghị đưa vào đấu giá khu dân cư Khả Lý Thượng.

*2.2. Trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( Giao đồng chí Huân địa chính tham mưu đồng chí Trần Văn Phương- PCT chỉ đạo)*

Tập trung hoàn thành đúng tiến độ các mục tiêu đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất theo Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 01/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 11/10/2023 của UBND huyện và chỉ tiêu được UBND huyện giao.

Tiếp tục tập trung cao cho công tác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho Nhân dân, hiện đang tiến hành rà soát gần 200 hồ sơ (trong tháng 4/2024 tập trung xác định nguồn gốc, tình trạng sử dụng đất tại tổ dân phố và BCD phường) với tinh thần làm đến đâu, chắc đến đó; phối hợp với đơn vị tư vấn, Văn phòng đăng ký đất đai tiếp tục giải quyết hồ sơ cấp đổi còn tồn đọng tại VP đăng ký để trả cho người dân; tuyên truyền cho người dân về cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc.

2.3. Trong lĩnh vực xây dựng- môi trường; xử lý vi phạm đất đai và quản lý trật tự xây dựng( Giao đồng chí Hà địa chính tham mưu đồng chí Trần Văn Phương- PCT chỉ đạo)

Tập trung cao độ xử lý dứt điểm vi phạm đất đai theo tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TU, Kết luận số 120-KL/TU . Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời và có biện pháp răn đe đối với các trường hợp vi phạm trong sử dụng đất đai theo tinh thần Chỉ thị 19-CT/TU, Kết luận 120-KL/TU của Tỉnh ủy, Chỉ thị 23 của Huyện ủy;

UBND phường, tổ dân phố tăng cường kiểm tra quản lý quy hoạch trên địa bàn, tiếp tục kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn theo tinh thần Chỉ thị 19, kết luận 120 của tỉnh ủy Bắc Giang, Chỉ thị 23 của Huyện ủy (nay là thị xã) với tinh thần phát hiện từ sớm, xử lý ngay từ khi mới vi phạm với tinh thần kiên quyết, dứt điểm nhất là các trường hợp tái phạm phải được xử lý cương quyết dứt điểm.

Quan tâm thực hiện tổ chức quản lý trật tự xây dựng, thường xuyên kiểm tra kịp thời các trường hợp xây dựng trên địa bàn; lập hồ sơ vi phạm, xử lý các trường hợp không chấp hành. Hướng dẫn nhân dân hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục tập trung cao cho công tác quản lý trật tự xây dựng thường xuyên kiểm tra, phát hiện các trường hợp xây không phép xử lý theo quy định.

Tuyên truyền thành lập tổ công tác kiểm tra hành lang giao thông theo đó tập trung chỉ đạo xây dựng rãnh thoát nước đã giải phóng khu vực miếu Bà Cô tổ dân phố Khả Lý Thượng; giải phóng các hàng quán bán trước công trường Tiểu học khu tổ dân phố Khả Lý Thượng.

Hoàn thiện hồ sơ đường phố, số nhà; phối hợp với phòng Quản lý đô thị hoàn thiện hồ sơ đặt tên đường, ngõ, ngách xây dựng hồ sơ toàn phường hệ thống ngõ, ngách và biên số nhà theo đường, ngõ, ngách đây là nội dung quan trọng trong công tác quản lý sau này.

Tập trung ký kết với đơn vị, cá nhân, tổ thu gom rác thải theo Nghị quyết 58/NQ -HĐND ngày 25/02/2024 về thu, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn và tổ chức thu theo quy định.

Kiểm tra hệ thống thoát nước tại 2 dự án khu dân cư, tổ dân phố Kè; tổ chức khơi mương tạm thời đảm bảo sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân.

Kiểm tra hệ thống đường điện do thị xã đầu tư, phường làm chủ đầu tư đề nghị tu sửa, thay thế các bóng hỏng (*hệ thống chiếu sáng do phường đầu tư kiểm tra thời gian bảo hành để yêu cầu nhà thầu thay thế*).

Tiếp tục triển khai kế hoạch vệ sinh môi trường, chỉ đạo các tổ dân phố tổng vệ sinh đảm bảo môi trường luôn trong sạch.

**3. Tài chính- kế toán** (*Giao đồng chí Ánh- Công chức tài chính tham mưu báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND chỉ đạo các nội dung*):

Tập trung rà soát sổ bộ thuế, danh sách các hộ phải tham gia quỹ PCTT, quỹ an ninh hoàn thành trong tháng 4, đến tháng 5/2024 tổ chức thu tại các tổ dân phố; tiếp tục tăng cường kiểm soát nguồn thu như đất 5%; phối hợp cùng cán bộ thuế được phân công về phường thu triệt để thuế sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Tập trung cao cho việc thu ngân sách; tăng cường quản lý nguồn thu tại phường, tham mưu điều chỉnh một số mục tiêu để phù hợp với công tác chi ngân sách năm 2024.

**4. Văn hóa-xã hội** (*Giao đồng chí Nguyễn Thị Hương- PCT UBND chỉ đạo công chức chuyên môn thực hiện các nội dung sau*):

*\* Lĩnh vực Văn hóa xã hội*

Tập trung quan tâm công tác tuyên truyền, quản lý trật tự xây dựng, trật tự hành lang giao thông; tuyên truyền về cuộc vận động bảo hiểm xã hội; tuyên truyền về xây dựng phường kiểu mẫu về an ninh trật tự (tăng thời lượng, viết tin bài gửi các tổ dân phố).

Quan tâm chỉ đạo các tổ dân phố, các nhà trường phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đây là chỉ tiêu theo quyết định của chủ tịch UBND thị xã;

Tập trung tổ chức lực lượng tham gia các hội thi do UBND thị xã tổ chức đảm bảo theo kế hoạch.

Quan tâm đôn đốc hoàn thiện việc tu bổ di tích Đình Mang và chỉ đạo xác định vị trí để xây dựng Đình thôn Kẽ theo đề nghị của cấp ủy- BLĐ tổ dân phố Kẽ.

Duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các tổ dân phố.

*\* Lĩnh vực Lao động TBXH*

Tiếp tục triển khai kế hoạch, phân công phân bổ chỉ tiêu cho cán bộ, công chức, lãnh đạo tổ dân phố chỉ tiêu vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 69 -NQ/ĐU của đảng ủy phường;

Quan tâm chỉ đạo các tổ dân phố, các nhà trường phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đây là chỉ tiêu theo quyết định của chủ tịch UBND thị xã; phấn đấu từ nay đến tháng 5/2024 hoàn thành chỉ tiêu theo quyết định 2195/QĐ – UBND, ngày 25/12/2023 của

UBND huyện Việt Yên về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024.

Đồng thời chỉ đạo công chức chuyên môn UBND phường rà soát đối tượng khuyết tật.

\* *Các nhà trường*: Quan tâm tăng cường quản lý học sinh, đảm bảo an toàn nhất là trường Tiểu học; trường Mầm Non cần tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm, cảnh quan môi trường nhất là khu Đình Cả; trường THCS tập trung rà soát các tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 2, chuẩn bị cho công nhận lại vào tháng 10 và 11/2024.

\* *Trạm y tế*: Tập trung cao cho công tác khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân gắn với tham mưu công tác quản lý nhà nước về y tế tại phường; rà soát các tiêu chí xã chuẩn quốc gia về y tế, khắc phục những tiêu chí còn non để củng cố nâng cao, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực khám bệnh, quản lý sở khám bệnh thông qua số sức khỏe điện tử phần đầu đạt 95%.

## **5. Công tác chính quyền**

UBND phường quán triệt văn bản 3610-CV/TU ngày 21/3/2024 của Thị ủy Việt Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị 26-CT/TU, ngày 21/6/2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; duy trì nghiêm nội quy văn hóa công sở nhất là bộ phận một cửa, duy trì và hoàn thiện các tiêu chí chính quyền thân thiện; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức.

Làm tốt việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền; Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo đúng phương châm: “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Làm tốt công tác chuyển đổi số trong tình hình mới; tiếp tục duy trì tổ hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản dịch vụ công trực tuyến để thực hiện việc khai sinh, khai tử điện tử trực tuyến trên cổng dịch vụ công Quan tâm thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm; duy trì nghiêm hoạt động của bộ phận một cửa phường. Các đồng chí công chức chuyên môn quan tâm trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri xong trước ngày 10/4/2024.

Chỉ đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 – 2029; Hội Chữ thập đỏ tăng cường công tác tuyên truyền về hiến máu nhân đạo, có kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể đến từng chi hội.

### **\* Công tác ANTT**

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội (cờ bạc, ma túy...) các biểu hiện gây rối trật tự công cộng, tuyên truyền người dân đảm bảo an toàn giao thông không để xảy ra các trường hợp cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn.

Triển khai các kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng các tiêu chí về công an phường kiểu mẫu, văn minh đô thị; phối hợp với công an thị xã tổ chức triển khai xây dựng công trình phù trợ (bếp ăn công an phường).

Ban Công an củng cố, kiện toàn, duy trì các tổ an ninh tự quản; tham mưu tổ chức họp Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Tăng cường nắm và phát hiện các tệ nạn xã hội, nắm tình hình khiếu kiện của công dân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

**\* Quân sự địa phương**

Tập trung chuẩn bị học cụ phục vụ huấn luyện dân quân năm 2024 đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao. Tổ chức tốt việc triển khai đăng ký tuổi 17 cho thanh niên.

**\* Công tác tư pháp- Hộ tịch**

- Thực hiện tốt công tác trực giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thường xuyên theo quy định.

**\* Các tổ dân phố:**

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên trên địa bàn tổ dân phố của mình; chỉ đạo Nhân dân quan tâm chăm sóc lúa vụ Chiêm xuân, đánh chuột bảo vệ mùa màng. Các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung phát huy cao độ trong việc giải quyết và xử lý các nhiệm vụ tại địa phương mình.

Trên đây là nội dung kết luận hội nghị giao ban tháng 3 triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2024. Chủ tịch UBND phường yêu cầu các bộ phận chuyên môn, BLĐ các tổ dân phố nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Đảng ủy- HĐND phường (b/c);
- Các ngành, đoàn thể; cán bộ chuyên môn khối UBND phường (t/h);
- Tổ trưởng các tổ dân phố (t/h);
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Hạnh**

